

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>การรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้</p> <p>การรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เป็นความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญเนื่องจากบริษัทมีรายการกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เกิดจากการรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยผ่านตัวแทนนายหน้า และการรับประกันภัยจากบริษัทประกันต่อ ซึ่งมีลักษณะของเอกสารประกอบรายการที่แตกต่างกันไป โดยการตรวจสอบจึงมุ่งเน้นเรื่องของการเกิดขึ้นจริงและการตรวจคัดลอกในการบันทึกการรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ • สอบทานการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน • ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการบันทึกรายการสำหรับกรมธรรม์ และกรมธรรม์สลักหลัง โดยพิจารณาขั้นตอนการอนุมัติรายการ และเอกสารประกอบรายการอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อพิจารณาว่าเบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้มีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริงและรับรู้ถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น - ทดสอบการคำนวณเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อช่วยในการระบุรายการที่มีความผิดปกติเพื่อทำการตรวจสอบที่จำเป็น - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเบี่ยงประกันภัยรับและเงินสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>สำรองค่าสินไหมทดแทน</p> <p>การบันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ให้นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยประเมินสำรองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จึงต้องมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่นำมาใช้ ตลอดจนการประเมินความรู้ความสามารถและความมีอิสระของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบมุ่งเน้นเรื่องของความครบถ้วนและการตรวจคัดย่อใน การบันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย เพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีการรับรู้หนี้สินที่ ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>สำรองค่าสินไหมทดแทนรวมถึงหนี้สินที่เกิดจากการ ประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับ รายงานแล้ว และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยัง ไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ</p> <p>นโยบายการบัญชีเรื่องสำรองค่าสินไหมทดแทนแสดง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.13.2</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสำรองค่าสินไหม ทดแทน • สอบทานการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายใน • ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับสำรองค่าสินไหม ทดแทน • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบรายงานสำรองค่าสินไหมทดแทน โดย พิจารณาขั้นตอนการอนุมัติรายการ และเอกสาร ประกอบรายการอื่นๆที่สำคัญ เพื่อพิจารณาว่าสำรอง ค่าสินไหมทดแทนมีการบันทึกรายการครบถ้วนและ ถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น - ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและสมมติฐานที่ สำคัญที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยนำมาใช้ในการ ประเมินหนี้สินที่เกิดจากการประมาณการค่าสินไหม ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้ บริษัททราบ รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของ สมมติฐานที่นำมาใช้ ตลอดจนการประเมินความรู้ ความสามารถและความมีอิสระของผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ สำรองค่าสินไหมทดแทน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
<p>เงินลงทุนในบริษัทร่วม</p> <p>เงินลงทุนในบริษัทร่วมคิดเป็น 26.7 % ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท</p> <p>เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวถูกพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเกิดจากความมีนัยสำคัญของรายการที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม จึงต้องมีการพิจารณากลยุทธ์การตรวจสอบและจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบรายการดังกล่าวอย่างเหมาะสม</p> <p>นโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.8</p>	<p>กระบวนการของข้าพเจ้าได้เน้นไปที่การติดตามงานที่ได้มีการปฏิบัติโดยผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • ติดตามและควบคุมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบร่วมตามมาตรฐานการสอบบัญชีในงานที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการวางแผนจนถึงกระบวนการสรุปผล • ตรวจสอบเนื้อหาสาระในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัท ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “สัญญาประกันภัย” และได้จัดทำและนำเสนอรูปแบบงบการเงินใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังเสมือนว่าการจัดประเภทรายการในงบการเงินดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาโดยตลอด

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งคาดว่า จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง วันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณืได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนหน้าในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



ดร. สุภมิตร เตชะมนตรีกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	
สินทรัพย์							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	1,417,050,104	1,065,246,654	1,368,953,462	68,444,715	74,212,187	37,540,186
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ	7	217,433,184	287,006,106	292,974,816	-	-	-
รายได้จากการลงทุนค้ำรับ		10,048,246	13,632,688	15,071,761	2,661,357	2,579,154	4,771,687
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	8	1,050,275,918	992,159,725	1,089,420,137	-	-	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	9	58,568,876	193,115,187	394,577,504	-	-	-
สินทรัพย์ลงทุน							
เงินลงทุนในสหกรณ์	10	4,594,202,619	4,655,982,039	4,691,756,883	2,319,176,240	2,332,148,116	2,843,555,740
เงินให้กู้ยืม	11	129,317	578,950	1,377,588	7,327	29,024	50,285
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	2,830,474,645	2,944,763,813	2,717,156,173	1,487,263,618	1,487,263,618	1,487,263,618
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	-	1,823,578,981	1,823,578,981	1,823,578,981
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	60,533,749	75,310,578	55,125,177	2,616,582	11,396,700	10,126,123
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	75,159,081	83,673,860	88,236,871	24	24	24
สินทรัพย์ทางการเงินได้รอการตัดบัญชี	15	185,959,305	225,920,527	211,228,008	19,451,317	47,145,138	9,418,071
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี		63,404,173	55,617,612	59,835,673	-	-	-
สินทรัพย์อื่น	16	53,411,348	68,251,468	46,230,301	20,181,254	25,135,229	19,266,553
รวมสินทรัพย์		10,616,650,565	10,661,259,207	11,031,944,354	5,743,381,415	5,803,488,171	6,235,571,268

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	17	2,249,888,625	2,401,124,113	2,586,859,379	-	97,874,811	94,778,223
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	19	705,692,485	633,352,069	795,480,417	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		688,099	20,061,141	268,870,380	688,099	3,136,496	262,718,459
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	79,070,596	72,833,452	60,974,363	7,057,680	9,787,112	4,599,701
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า		337,983,016	305,256,265	334,883,105	-	-	-
ค่านายหน้าค้างจ่าย		50,978,828	61,587,286	62,710,173	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		62,103,825	66,405,303	85,376,901	28,921,161	20,255,413	22,389,998
หนี้สินอื่น	21	87,932,079	70,980,819	60,049,814	1,443,917	3,156,840	4,175,104
รวมหนี้สิน		3,574,337,553	3,631,600,448	4,255,204,532	38,110,857	134,210,672	388,661,485

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)						
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น						
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,512,183,950	3,512,183,950	3,512,183,950	3,512,183,950	3,512,183,950	3,512,183,950
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,630,187,905	2,519,162,651	2,466,340,393	1,978,319,759	2,011,670,976
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น						
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิธรรมของ						
หลักทรัพย์ซื้อขาย		(87,984,993)	(115,308,475)	36,793,867	(90,709,522)	(121,226,210)
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		687,926,150	813,620,633	461,421,612	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		7,042,313,012	7,029,658,759	6,776,739,822	5,669,277,499	5,846,909,783
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		10,616,650,565	10,661,259,207	11,031,944,354	5,743,381,415	6,235,571,268

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
รายได้					
เบี่ยประกันภัยรับ		3,082,391,856	3,137,849,154	-	-
หัก เบี่ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ		1,286,529,458	1,239,518,400	-	-
เบี่ยประกันภัยรับสุทธิ		1,795,862,398	1,898,330,754	-	-
หัก สำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน		(96,622,982)	25,654,985	-	-
เบี่ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ		1,892,485,380	1,872,675,769	-	-
รายได้ค่าจ้างและค่าบ่มหนึ่ง		323,319,252	388,280,716	-	-
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	12.2	104,804,190	120,723,338	431,732,574	584,219,241
ผลกำไรจากเงินลงทุน	26	48,689,209	58,858,355	48,689,209	69,397,162
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12.1	388,469,249	392,747,092	-	-
รายได้อื่น		104,321,506	5,123,063	130,691,784	37,021,115
รวมรายได้		2,862,088,786	2,838,408,333	611,113,567	690,637,518
ค่าใช้จ่าย					
ค่าสินไหมทดแทน		1,413,350,138	1,433,001,713	-	-
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ		498,263,026	580,183,201	-	-
ค่าจ้างและค่าบ่มหนึ่ง		455,696,848	466,289,931	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		473,318,278	424,369,684	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	23	357,657,579	356,978,068	83,230,243	94,072,121
รวมค่าใช้จ่าย		2,201,759,817	2,100,456,195	83,230,243	94,072,121
กำไรก่อนภาษีเงินได้		660,328,969	737,952,138	527,883,324	596,565,397
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15	45,163,965	61,038,846	21,858,303	4,916,614
กำไรสุทธิ		615,165,004	676,913,292	506,025,021	591,648,783
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย					
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		(1,665,722)	-	(685,813)	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(3,508,966)	1,136,207	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง		1,034,938	(227,241)	137,163	-
		(4,139,750)	908,966	(548,650)	-
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่างินลงทุนเพื่อขาย		34,154,353	(190,127,928)	38,145,860	(180,351,334)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	12.1	(157,629,211)	440,248,776	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง		25,103,857	(50,024,169)	(7,629,172)	36,070,267
		(98,371,001)	200,096,679	30,516,688	(144,281,067)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(102,510,751)	201,005,645	29,968,038	(144,281,067)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		512,654,253	877,918,937	535,993,059	447,367,716
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27 บาท	2.46	2.71	2.02	2.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนเจ้าของเจ้าของ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่น		รวม ส่วน เจ้าของ เจ้าของ
			กำไรสุทธิ	ยังไม่ได้ จัดสรร	การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรมของ หลักทรัพย์ซื้อขาย ในบริษัทร่วม	ส่วนแบ่งกำไร เบ็ดเสร็จอื่น	ของส่วน เจ้าของ	ส่วน เจ้าของ	
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	2,466,340,393	36,793,867	461,421,612	6,776,739,822		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	677,822,258	(152,102,342)	352,199,021	877,918,937		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(375,000,000)	-	-	(375,000,000)		
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	(250,000,000)	-	-	(250,000,000)		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	2,519,162,651	(115,308,475)	813,620,633	7,029,658,759		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	2,519,162,651	(115,308,475)	813,620,633	7,029,658,759		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	611,025,254	27,323,482	(125,694,483)	512,654,253		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(250,000,000)	-	-	(250,000,000)		
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	(250,000,000)	-	-	(250,000,000)		
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	2,630,187,905	(87,984,993)	687,926,150	7,042,313,012		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น - การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่ายุติธรรมของ หลักทรัพย์ซื้อขาย	รวม
		หุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่า	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	2,011,670,976	23,054,857	5,846,909,783	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	591,648,783	(144,281,067)	447,367,716	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(375,000,000)	-	(375,000,000)	
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	1,978,319,759	(121,226,210)	5,669,277,499	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	1,978,319,759	(121,226,210)	5,669,277,499	
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	-	-	-	505,476,371	30,516,688	535,993,059	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)	
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)	
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	250,000,000	3,512,183,950	50,000,000	1,983,796,130	(90,709,522)	5,705,270,558	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน					
เบี่ยงปรับกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง		3,152,635,138	3,092,014,940	-	-
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ		(326,319,361)	(447,222,720)	-	-
ดอกเบี้ยรับ		54,675,187	60,853,371	6,974,089	10,170,066
เงินปันผลรับ		52,643,409	60,989,955	52,627,329	60,124,352
รายได้อื่น		3,571,293	2,627,213	29,701,608	38,036,350
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง		(1,334,064,725)	(1,307,674,683)	-	-
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง		(467,473,558)	(457,452,526)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		(455,345,812)	(408,883,518)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		(303,713,726)	(343,877,145)	(77,181,513)	(86,222,976)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(42,514,796)	(286,515,018)	(4,104,888)	(266,155,377)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		109,464,542	(249,890,326)	96,167,711	251,182,369
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน และที่นำไปวางเป็นประกัน		34,436,722	135,688,497	(360,329)	139,864,815
เงินให้กู้ยืม		449,633	798,638	21,697	21,261
เงินสดรับจากการได้รับชำระลูกหนี้ค้างหุ้น		9,267,941	1,569,833	9,267,941	1,569,833
เงินปันผลของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12.2	374,256,761	518,247,439	374,256,761	518,247,439
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		861,968,648	371,273,950	487,370,406	666,838,132
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน					
กระแสเงินสดได้มา					
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		12,450,947	6,789,678	6,862,673	1,119,589
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน		12,450,947	6,789,678	6,862,673	1,119,589
กระแสเงินสดใช้ไป					
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(17,130,865)	(47,256,245)	(551)	(6,285,720)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(5,485,280)	(9,514,191)	-	-
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(22,616,145)	(56,770,436)	(551)	(6,285,720)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) จากกิจกรรมลงทุน		(10,165,198)	(49,980,758)	6,862,122	(5,166,131)
กระแสเงินสดใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่าย		(500,000,000)	(625,000,000)	(500,000,000)	(625,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(500,000,000)	(625,000,000)	(500,000,000)	(625,000,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		351,803,450	(303,706,808)	(5,767,472)	36,672,001
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		1,065,246,654	1,368,953,462	74,212,187	37,540,186
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6	1,417,050,104	1,065,246,654	68,444,715	74,212,187

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

1.1 บริษัท

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีสำนักงานอยู่ที่ อาคารเพลีนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 898 ถนนเพลีนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทมีบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 99.99

1.2 บริษัทย่อย

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลักคือประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลีนิจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลีนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2.1 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) จัดทำบัญชีเป็นเงินบาทและจัดทำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.4 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุข้อ 12) โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญระหว่างกันออกจากการแสดงในงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญ เช่นเดียวกันกับของบริษัท

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มียกบังคับใช้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนอของงบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เกษตรกรรม
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง กับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองหิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	เงินที่นำส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับงวดที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

3. การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558 ที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “สัญญาประกันภัย”

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ จนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้อกำหนดดังนี้

- (ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- (ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรู้แล้ว และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และ
- (ค) ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และ
- (ง) ให้แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาถือปฏิบัติทำให้บริษัทย่อยต้องพิจารณาจัดประเภทของสัญญาประกันภัยรวมถึงทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันภัย ทั้งนี้ การนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาและทดสอบสัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทถือไว้แล้วสรุปได้ว่าสัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาที่เข้าเกณฑ์คำนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี้ นอกจากนี้บริษัทย่อยได้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันภัยอยู่แต่เดิมแล้ว

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (ดูหมายเหตุข้อ 2.2) เสมือนว่าการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการได้เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยผลกระทบที่มีต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ มีดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	
	หลังจัดประเภท	เดิมที่	หลังจัดประเภท	เดิมที่
	รายการใหม่	รายงานไว้	รายการใหม่	รายงานไว้
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงินรวม				
สินทรัพย์:				
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	287,006,106	293,825,093	292,974,816	305,664,100
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	992,159,725	1,140,298,468	1,089,420,137	1,426,546,757
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	193,115,187	-	394,577,504	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	4,655,982,039	4,642,732,039	4,691,756,883	4,666,756,883
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	225,920,527	232,338,985	211,228,008	225,365,499
สินทรัพย์อื่น	68,251,468	81,501,468	46,230,301	71,230,301
หนี้สิน:				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	(2,401,124,113)	(2,362,966,656)	(2,586,859,379)	(2,542,097,779)
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	-	(6,418,458)	-	(14,137,491)
	<u>4,021,310,939</u>	<u>4,021,310,939</u>	<u>4,139,328,270</u>	<u>4,139,328,270</u>

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	
	หลังจัดประเภท	เดิมที่	หลังจัดประเภท	เดิมที่
	รายการใหม่	รายงานไว้	รายการใหม่	รายงานไว้
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ				
สินทรัพย์:				
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	47,145,138	52,084,162	9,418,071	20,120,809
หนี้สิน:				
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	-	(4,939,024)	-	(10,702,738)
	<u>47,145,138</u>	<u>47,145,138</u>	<u>9,418,071</u>	<u>9,418,071</u>

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2558	
	หลังจัดประเภท รายการใหม่	เดิมที่ รายงานไว้
	บาท	บาท
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม		
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	-	8,277,476
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	-	7,777,476
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์	-	474,194
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	424,369,684	407,840,538
	<u>424,369,684</u>	<u>424,369,684</u>

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

ณ วันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาถึง
นัยสำคัญของการ โอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario)
เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่ทำให้กลุ่มบริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่
ผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นทางการ นัยสำคัญ สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญา
ประกันภัยไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป สัญญาอื่นใดที่กลุ่มบริษัทได้ทำกับ
ผู้เอาประกันภัยอาจไม่เป็นสัญญาประกันภัย ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกันภัย
ได้ในภายหลังเมื่อกลุ่มบริษัทได้มีการรับ โอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างเป็นทางการ
นัยสำคัญ สัญญาอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาลงทุน (ถ้ามี)

4.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหัก
เบี้ยประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนแล้วสำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือ
จ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบียประกันภัยรับต่อ

เบียประกันภัยต่อถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งกำไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ

รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตัวเงินที่มีกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ

4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชำระหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้ของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

4.6 ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อรับรู้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำมาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระด้วยยอดสุทธิ หรือรับชำระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายชำระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน

4.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนเพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุน

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินและส่วนลบลมูลค่าของตราสารหนี้ตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

4.9 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่าตามยอดเงินต้น หักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทประมาณการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย และมูลค่าหลักประกัน

4.10 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 ปี
สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย	10 ปี

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ที่รายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นี้จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

4.13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

4.13.1 เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

กลุ่มบริษัทคำนวณเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ตามกฎหมายเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการจัดสรรเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัย ดังนี้

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด	- ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง ไม่เกิน 6 เดือน	- ร้อยละร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่ กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

4.13.2 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

4.13.3 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน ในกรณีที่สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมากกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

4.14 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ

การแปลงค่ารายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ตามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เมื่อมีการชำระเงินและที่เกิดจากการแปลงค่าเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายเมื่อกำไรหรือขาดทุนนั้นเกิดขึ้น

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

4.15.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่ง และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราเดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี

4.15.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน ตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงานซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและคำนวณคิดลด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามอายุของสัญญาเช่า

4.17 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีที่กำหนด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนำผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

4.18 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นปีในกรณีที่มีการเพิ่มทุนจะใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามระยะเวลาการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าเพื่อนำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด

4.19 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ การแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน รวมทั้งการแสดงผล รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่าง สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น แหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ

4.19.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

กลุ่มบริษัทต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของกลุ่มบริษัท สำรองดังกล่าวแสดงถึงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องชำระสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน โดยกลุ่มบริษัทคำนวณสำรองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง ทั้งนี้ สำรองดังกล่าวประกอบด้วยสำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงาน ความเสียหายแล้ว และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR)

สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้วจะขึ้นอยู่กับ
ประมาณการการชำระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มี การคิดลด
สำรวจ IBNR ประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแบบจำลองทางสถิติบนพื้นฐาน
ของคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.19.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า

สินทรัพย์บางประเภทที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ และ
ตราสารหนี้เอกชน จะทำการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพื้นฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่น
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai-BMA) โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาราคาที่ได้มา
จากการทำการซื้อขายจริงเป็นลำดับแรก เช่น ราคาตกลงซื้อขาย ถ้าราคาซื้อขายไม่
สามารถหาได้ กลุ่มบริษัทจะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ย และ/หรือราคาซื้อขายของตราสารที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินรายการต่างๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ดูหมายเหตุข้อ 37.2.6.1)

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุ่มบริษัท
จะพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดที่ให้ประโยชน์
สูงสุดจะนำมาพิจารณาในการกำหนดราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอน
หนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าจะราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิค
การประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกกำหนดลำดับชั้นเป็นระดับที่ 1
ระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 ตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

5.1 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	บาท	บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม	800,681	897,439
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวร	16,330,184	47,159,487
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(17,130,865)	(47,256,245)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	800,681

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	บาท	บาท
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวร	5,505,280	9,514,191
หัก เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(5,485,280)	(9,514,191)
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,000	-

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	270,000	295,000	10,000	30,000
เช็คในมือ	5,928,705	4,884,216	-	-
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	198,555,378	360,179,376	33,439,013	74,182,187
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	28,214,757	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	1,184,081,264	699,888,062	34,995,702	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,417,050,104	1,065,246,654	68,444,715	74,212,187

7. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	175,614,323	229,214,731
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	20,840,414	35,144,688
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	6,780,953	8,812,930
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	5,808,252	6,370,698
ค้ำรับเกินกว่า 90 วัน	12,840,486	12,356,616
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำรับ	221,884,428	291,899,663
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,451,244)	(4,893,557)
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ	217,433,184	287,006,106

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับชำระกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนของกลุ่มบริษัท

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	บาท	บาท
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองค่าสินไหมทดแทน	454,209,715	451,220,018
สำรองเบี้ยประกันภัย		
- สำรองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	596,066,203	540,939,707
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 17)	1,050,275,918	992,159,725

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	บาท	บาท
เงินวางไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อ	103	129
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	58,568,773	193,115,058
รวม	58,568,876	193,115,187

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้ดังนี้

	2559	2558
	บาท	บาท
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	46,192,562	181,634,518
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	10,536,556	9,855,214
ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	1,837,675	848,189
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี	1,980	777,137
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	58,568,773	193,115,058

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	488,902,498	494,225,155	595,767,086	607,540,558
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	3,009,172	3,092,929
ตราสารทุน	2,241,424,775	2,126,120,877	2,290,695,029	2,134,702,206
รวม	2,730,327,273	2,620,346,032	2,889,471,287	2,745,335,693
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(109,981,241)	-	(144,135,594)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	2,620,346,032	2,620,346,032	2,745,335,693	2,745,335,693

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลที่นำไปวางเป็นประกัน	1,497,711,448		1,399,664,483	
เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	197,902,544		174,951,292	
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	245,902,763		303,290,739	
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค้าประกัน	12,850,000		13,250,000	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	1,954,366,755		1,891,156,514	
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	20,996,951		20,996,951	
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,507,119)		(1,507,119)	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	19,489,832		19,489,832	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	4,594,202,619		4,655,982,039	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	132,277,540	134,604,175	134,485,350	139,031,945
ตราสารทุน	2,216,048,042	2,100,334,504	2,265,318,296	2,109,238,938
รวม	2,348,325,582	2,234,938,679	2,399,803,646	2,248,270,883
หัก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(113,386,903)	-	(151,532,763)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	2,234,938,679	2,234,938,679	2,248,270,883	2,248,270,883

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด		
เงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	22,239,399	21,879,071
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	44,000,000	44,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	66,239,399	65,879,071

เงินลงทุนทั่วไป		
ตราสารทุน	19,505,281	19,505,281
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1,507,119)	(1,507,119)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	17,998,162	17,998,162
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	2,319,176,240	2,332,148,116

ระยะเวลาค้างเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	201,306,056	287,596,442	-	488,902,498
บวก ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	647,980	4,674,677	-	5,322,657
รวม	201,954,036	292,271,119	-	494,225,155
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย	201,954,036	292,271,119	-	494,225,155
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่นำไป				
วางเป็นประกัน	1,497,711,448	-	-	1,497,711,448
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	1,497,711,448	-	-	1,497,711,448
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	1,699,665,484	292,271,119	-	1,991,936,603

ระยะเวลาค้างเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	201,183,805	394,583,281	-	595,767,086
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,009,172	-	-	3,009,172
บวก ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,116,514	10,740,715	-	11,857,229
รวม	205,309,491	405,323,996	-	610,633,487
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย	205,309,491	405,323,996	-	610,633,487
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่นำไป				
วางเป็นประกัน	1,399,664,483	-	-	1,399,664,483
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	1,399,664,483	-	-	1,399,664,483
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	1,604,973,974	405,323,996	-	2,010,297,970

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	30,218,691	102,058,849	-	132,277,540
บวก ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	188,283	2,138,352	-	2,326,635
รวม	30,406,974	104,197,201	-	134,604,175
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	30,406,974	104,197,201	-	134,604,175

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีระยะเวลาครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ระยะเวลาครบกำหนด			รวม
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	134,485,350	-	134,485,350
บวก ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	4,546,595	-	4,546,595
รวม	-	139,031,945	-	139,031,945
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ	-	139,031,945	-	139,031,945

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (ดูหมายเหตุข้อ 18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 32)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปฝากไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์หนุนหลังของบริษัทย่อย จำนวน 1,794.99 ล้านบาท และ 1,862.76 ล้านบาท ตามลำดับ

11. เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน โดยมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย

ประเภทเงินให้กู้ยืม	วงเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินให้กู้ยืมทั่วไป	ไม่เกินรายละเอียด 100,000 บาท	3.85
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอันเกิดความเสี่ยงจากอุทกภัย	ไม่เกินรายละเอียด 100,000 บาท	2.00

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2559	2558	2559	2558	2559	2558
		ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม							
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันชีวิต	20.17	20.17	1,487,263,618	1,487,263,618	2,830,474,645	2,944,763,813

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2558
สินทรัพย์รวม	161,095.54	145,153.90
หนี้สินรวม	147,302.10	130,793.83

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทร่วมดังกล่าวมีรายได้รวม กำไรสุทธิ และกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
รายได้รวม	36,611.15	34,321.16
กำไรสุทธิ	1,926.01	1,947.22
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง		
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(17.40)	5.64
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท		
รายการใหม่ในภายหลัง	3.48	(1.13)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(13.92)	4.51
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง		
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ		
ตราสารอนุพันธ์	(271.62)	212.00
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ		
เงินลงทุนเพื่อขาย	(509.90)	1,970.74
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท		
รายการใหม่ในภายหลัง	158.33	(436.55)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(623.19)	1,746.19

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	388.47	392.74
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(3.51)	1.14
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท		
รายการใหม่ในภายหลัง	0.70	(0.23)
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(2.81)	0.91
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	(157.63)	440.26
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท		
รายการใหม่ในภายหลัง	31.94	(88.05)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(125.69)	352.21

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วมที่รับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดังนี้

	หน่วย : ล้านบาท	
	ณ วันที่	
	31 ธันวาคม	
	2559	2558
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม	13,793.44	14,360.07
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ)	20.17	20.17
	2,782.07	2,896.36
มูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน	48.40	48.40
ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม	2,830.47	2,944.76

12.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนชำระแล้ว		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผล	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทร่วม								
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา								
ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	2,950,000,000	2,950,000,000	20.17	20.17	1,487,263,618	1,487,263,618	374,256,761	518,247,439
บริษัทย่อย								
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล								
ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,800,000,000	1,800,000,000	99.99	99.99	1,823,578,981	1,823,578,981	-	-

13. **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม				ค่าเสื่อมราคาสะสม				
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	รายการ / จำหน่าย / ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย / ตัดบัญชี	ณ วันที่	ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สุทธิปลายปี ณ วันที่
	1 มกราคม 2559				31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559		31 ธันวาคม 2559	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	1,610,500	-	-	-	1,610,500	-	-	1,610,500	1,610,500
อาคาร	773,500	-	-	-	773,500	(773,498)	-	2	2
เครื่องใช้สำนักงาน	67,652,309	3,036,029	(1,568,696)	-	69,119,642	(51,159,200)	1,538,388	16,493,109	13,335,639
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	44,626,477	1,165,654	(2,302,642)	9,485,633	52,975,122	(19,413,099)	2,005,175	25,113,378	27,321,109
ยานพาหนะ	65,314,632	6,475,000	(31,006,701)	-	40,782,931	(37,053,175)	21,773,932	28,261,457	18,266,499
เครื่องใช้สำนักงานและ เครื่องตกแต่งสำนักงาน	3,832,132	5,653,501	-	(9,485,633)	-	-	-	3,832,132	-
รวม	183,809,550	16,330,184	(34,878,039)	-	165,261,695	(108,498,972)	25,317,495	75,310,578	60,533,749

	งบการเงินรวม				ค่าเสื่อมราคาสะสม				
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	รายการ / จำหน่าย / ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย / ตัดบัญชี	ณ วันที่	ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สุทธิปลายปี ณ วันที่
	1 มกราคม 2558				31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558		31 ธันวาคม 2558	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน	1,610,500	-	-	-	1,610,500	-	-	1,610,500	1,610,500
อาคาร	773,500	-	-	-	773,500	(773,498)	-	2	2
เครื่องใช้สำนักงาน	71,743,750	3,787,794	(7,879,235)	-	67,652,309	(50,835,453)	7,466,891	20,908,297	16,493,109
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	32,215,415	3,100,949	(5,912,124)	15,222,237	44,626,477	(20,196,299)	5,912,101	12,019,116	25,113,378
ยานพาหนะ	65,308,799	21,216,375	(21,210,542)	-	65,314,632	(44,721,537)	17,529,609	20,587,262	18,266,499
เครื่องใช้สำนักงานและ เครื่องตกแต่งสำนักงาน	-	19,054,369	-	(15,222,237)	3,832,132	-	-	-	3,832,132
รวม	171,651,964	47,159,487	(35,001,901)	-	183,809,550	(116,526,787)	30,908,601	55,125,177	75,310,578

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ราคาหุ้น				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ที่คืน อาคารและ อุปกรณ์อุตสาหกรรม ณ วันที่
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	ณ วันที่	ที่คืน อาคารและ อุปกรณ์อุตสาหกรรม ณ วันที่	
1 มกราคม 2559				31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559		31 ธันวาคม 2559		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ที่ดิน	1,610,500	-	-	1,610,500	-	-	1,610,500	1,610,500	
อาคาร	773,500	-	-	773,500	(773,498)	-	2	2	
เครื่องใช้สำนักงาน	3,091,091	-	(196,883)	2,894,208	(250,873)	178,980	648,414	399,638	
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	4,459,777	551	(4,381)	4,455,947	(334,776)	4,380	851,466	517,240	
ยานพาหนะ	24,014,602	-	(15,306,777)	8,707,825	(993,562)	8,103,223	8,286,318	89,202	
รวม	33,949,470	551	(15,508,041)	18,441,980	(22,552,770)	8,286,583	11,396,700	2,616,582	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ราคาหุ้น				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ที่คืน อาคารและ อุปกรณ์อุตสาหกรรม ณ วันที่
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	ณ วันที่	ค่าเสื่อมราคา	จำหน่าย/ ตัดบัญชี	ณ วันที่	ที่คืน อาคารและ อุปกรณ์อุตสาหกรรม ณ วันที่	
1 มกราคม 2558				31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558		31 ธันวาคม 2558		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ที่ดิน	1,610,500	-	-	1,610,500	-	-	1,610,500	1,610,500	
อาคาร	773,500	-	-	773,500	(773,498)	-	2	2	
เครื่องใช้สำนักงาน	3,874,656	-	(783,565)	3,091,091	(2,820,370)	686,278	1,054,286	648,414	
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	4,324,009	4,450	(68,682)	4,459,777	(556,183)	68,676	1,403,205	851,466	
ยานพาหนะ	23,958,840	6,281,270	(6,225,508)	24,014,602	(17,900,710)	5,291,342	6,058,130	8,286,318	
รวม	34,741,505	6,285,720	(7,077,755)	33,949,470	(24,615,382)	6,046,296	10,126,123	11,396,700	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ที่คืน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 62.16 ล้านบาท และ 61.58 ล้านบาท ตามลำดับ
 ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีกรใช้งานอยู่ (บริษัท : จำนวน 14.07 ล้านบาท และ 13.67 ล้านบาท ตามลำดับ)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม											
	ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิปลายปี ณ วันที่			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ค่าตัดจำหน่าย	ตัดบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	เพิ่ม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง												
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	70,876,094	1,077,298	-	2,756,550	74,709,942	(61,223,661)	(4,000,897)	-	(65,224,558)	9,652,433	9,485,384	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างทำ	25,595,473	4,427,982	-	(2,756,550)	27,266,905	-	-	-	-	25,595,473	27,266,905	
ค่าสัญญาวิชาชีพกฎหมายและประกันภัย	100,000,000	-	-	-	100,000,000	(51,574,046)	(10,019,162)	-	(61,593,208)	48,425,954	38,406,792	
รวม	196,471,567	5,505,280	-	-	201,976,847	(112,797,707)	(14,020,059)	-	(126,817,766)	83,673,860	75,159,081	

	งบการเงินรวม											
	ราคาทุน				ค่าตัดจำหน่ายสะสม				สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิปลายปี ณ วันที่			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	เพิ่มขึ้น	ตัดบัญชี	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ค่าตัดจำหน่าย	ตัดบัญชี	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	เพิ่ม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง												
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	63,984,040	1,275,672	-	5,616,382	70,876,094	(57,138,246)	(4,085,415)	-	(61,223,661)	6,845,794	9,652,433	
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างทำ	22,973,336	8,238,519	-	(5,616,382)	25,595,473	-	-	-	-	22,973,336	25,595,473	
ค่าสัญญาวิชาชีพกฎหมายและประกันภัย	100,000,000	-	-	-	100,000,000	(41,582,259)	(9,991,787)	-	(51,574,046)	58,417,741	48,425,954	
รวม	186,957,376	9,514,191	-	-	196,471,567	(98,720,505)	(14,077,202)	-	(112,797,707)	88,236,871	83,673,860	

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน		ค่าตัดจำหน่ายสะสม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ค่าตัดจำหน่าย	ณ วันที่
1 มกราคม 2559			31 ธันวาคม 2559	1 มกราคม 2559	31 ธันวาคม 2559
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
40,800	-	-	40,800	(40,776)	24
40,800	-	-	40,800	(40,776)	24

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน		ค่าตัดจำหน่ายสะสม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	โอนเข้า (โอนออก)	ณ วันที่	ค่าตัดจำหน่าย	ณ วันที่
1 มกราคม 2558			31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558	31 ธันวาคม 2558
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
40,800	-	-	40,800	(40,776)	24
40,800	-	-	40,800	(40,776)	24

เกิดจากการซื้อ/ได้มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ้นทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อยบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจำนวนเงิน 59.70 ล้านบาท และ 48.05 ล้านบาท ตามลำดับ
ที่ได้ตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังมีกรใช้งานอยู่ (บริษัท : จำนวน 0.04 ล้านบาท)

15. สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	185,959,305	225,920,527	19,451,317	47,145,138

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน บาท	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น บาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บาท
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	978,711	(88,462)	-	890,249
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น	256,500	310,223	-	566,723
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้อื่น	93,809,945	(14,193,599)	-	79,616,346
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	30,306,553	-	(7,629,172)	22,677,381
สำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	79,390,874	(22,692,106)	-	56,698,768
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ	14,942,828	875,109	-	15,817,937
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	9,615,681	995,280	333,145	10,944,106
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	301,424	-	-	301,424
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	2,736,469	1,330,059	-	4,066,528
	232,338,985	(33,463,496)	(7,296,027)	191,579,462
หนี้สินภายใต้การควบคุม				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(1,479,434)	-	798,301	(681,133)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	(4,939,024)	-	-	(4,939,024)
	(6,418,458)	-	798,301	(5,620,157)
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	225,920,527	(33,463,496)	(6,497,726)	185,959,305

งบการเงินรวม			
ณ วันที่	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน	รายการที่รับรู้ ในกำไร หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ วันที่
1 มกราคม	บาท	บาท	31 ธันวาคม
2558	บาท	บาท	2558
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี			
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	1,915,251	(936,540)	978,711
เงินสำรองเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	93,809,945	-	93,809,945
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า			
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	30,306,553	30,306,553
สำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	103,365,608	(23,974,734)	79,390,874
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้			
มีการรายงานให้บริษัททราบ	13,219,562	1,723,266	14,942,828
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,997,680	2,618,001	9,615,681
ค่าเผื่อการค้ำของเงินลงทุนทั่วไป	301,424	-	301,424
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	5,499,529	(2,763,060)	2,736,469
อื่นๆ	256,500	-	256,500
	225,365,499	(23,333,067)	232,338,985
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี			
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า			
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(9,198,467)	-	(1,479,434)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท			
เงินลงทุน	(4,939,024)	-	(4,939,024)
	(14,137,491)	-	(6,418,458)
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	211,228,008	(23,333,067)	225,920,527

งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	ณ วันที่
1 มกราคม	ในกำไร	ในกำไร	31 ธันวาคม
2559	หรือขาดทุน	หรือขาดทุน	2559
		เบ็ดเสร็จอื่น	
บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี			
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง			
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	30,306,553	(7,629,172)	22,677,381
สำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	19,574,963	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1,901,222	(626,849)	1,411,536
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	301,424	-	301,424
	52,084,162	(7,492,009)	24,390,341
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี			
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท			
เงินลงทุน	(4,939,024)	-	(4,939,024)
	(4,939,024)	-	(4,939,024)
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	47,145,138	(7,492,009)	19,451,317
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ณ วันที่	รายการที่รับรู้	รายการที่รับรู้	ณ วันที่
1 มกราคม	ในกำไร	ในกำไร	31 ธันวาคม
2558	หรือขาดทุน	หรือขาดทุน	2558
		เบ็ดเสร็จอื่น	
บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี			
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง			
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	30,306,553	30,306,553
สำรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	18,955,645	619,318	19,574,963
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	863,740	1,037,482	1,901,222
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป	301,424	-	301,424
	20,120,809	30,306,553	52,084,162
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี			
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า			
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(5,763,714)	5,763,714	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท			
เงินลงทุน	(4,939,024)	-	(4,939,024)
	(10,702,738)	5,763,714	(4,939,024)
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี	9,418,071	36,070,267	47,145,138

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ	11,700,469	37,705,779	1,656,491	6,573,414
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ	33,463,496	23,333,067	20,201,812	(1,656,800)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุนและ				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	45,163,965	61,038,846	21,858,303	4,916,614

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		660,328,969		737,952,138
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	132,065,794	20.00	147,590,428
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็น (รายได้)				
และค่าใช้จ่ายทางภาษี	(13.16)	(86,901,829)	(11.73)	(86,551,582)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน				
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6.84	45,163,965	8.27	61,038,846

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท	อัตราภาษี ร้อยละ	จำนวนเงิน บาท
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		527,883,324		596,565,397
จำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	105,576,665	20.00	119,313,079
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มีได้เป็น (รายได้)				
และค่าใช้จ่ายทางภาษี	(15.86)	(83,718,362)	(19.18)	(114,396,465)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำไรขาดทุน				
และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	4.14	21,858,303	0.82	4,916,614

16. สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น	16,230,246	10,120,137	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,833,615)	(1,282,500)	-	-
	13,396,631	8,837,637	-	-
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	-	9,267,940	-	9,267,940
ลูกหนี้กรมสรรพากร	120,675	22,518,275	120,675	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	13,097,739	1,656,457	-	-
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค้าประกัน	-	200,000	-	200,000
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	18,164,774	15,570,951	1,267,369	480,596
อื่นๆ	8,631,529	10,200,208	18,793,210	15,186,693
รวมสินทรัพย์อื่น	53,411,348	68,251,468	20,181,254	25,135,229

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 8)	สุทธิ	
	บาท	บาท	บาท
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว	694,871,314	(409,067,995)	285,803,319
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน	124,231,405	(45,141,720)	79,089,685
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	1,430,785,906	(596,066,203)	834,719,703
รวม	2,249,888,625	(1,050,275,918)	1,199,612,707

	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	หนี้สินตาม สัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่ เอาประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 8)	สุทธิ
บาท	บาท	บาท	
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว	815,970,117	(413,062,561)	402,907,556
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน	112,871,603	(38,157,457)	74,714,146
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	1,472,282,393	(540,939,707)	931,342,686
รวม	2,401,124,113	(992,159,725)	1,408,964,388

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	หนี้สินตาม สัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่ เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
บาท	บาท	บาท	
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว	97,874,811	-	97,874,811
รวม	97,874,811	-	97,874,811

17.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

17.1.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		
	2559		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	928,841,720	(451,220,018)	477,621,702
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	1,577,788,345	(640,149,912)	937,638,433
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง			
ค่าสินไหมทดแทน	(262,313,018)	141,886,886	(120,426,132)
ค่าสินไหมทดแทนจำระหว่างปี	(1,425,214,328)	495,273,329	(929,940,999)
ยอดคงเหลือปลายปี	819,102,719	(454,209,715)	364,893,004

	งบการเงินรวม		
	2558		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	1,134,917,281	(543,165,740)	591,751,541
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	1,254,927,855	(478,102,912)	776,824,943
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	181,170,446	(102,080,289)	79,090,157
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(1,642,173,862)	672,128,923	(970,044,939)
ยอดคงเหลือปลายปี	928,841,720	(451,220,018)	477,621,702

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	97,874,811	-	97,874,811
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(97,874,811)	-	(97,874,811)
ยอดคงเหลือปลายปี	-	-	-

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ยอดคงเหลือต้นปี	94,778,223	-	94,778,223
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน และข้อสมมุติฐานในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	3,096,588	-	3,096,588
ยอดคงเหลือปลายปี	97,874,811	-	97,874,811

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บัญชีหนี้สินจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้รวมค่าสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 97.87 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2540 โดยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้อง คดีดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทบันทึกกลับรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็น รายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 97.87 ล้านบาท

17.1.2 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	งบการเงินรวม		
	2559		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,472,282,393	(540,939,707)	931,342,686
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	3,082,391,856	(1,286,529,458)	1,795,862,398
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(3,123,888,343)	1,231,402,962	(1,892,485,381)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,430,785,906	(596,066,203)	834,719,703

	งบการเงินรวม		
	2558		
	ก่อนการ ประกันภัยต่อ	ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,451,942,098	(546,254,397)	905,687,701
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	3,137,849,154	(1,239,518,400)	1,898,330,754
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(3,117,508,859)	1,244,833,090	(1,872,675,769)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,472,282,393	(540,939,707)	931,342,686

17.1.3 สํารองความเสีงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทไมม่มีการตั้งสํารองการเสีงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสํารองการเสีงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัทย่อยมีจำนวน 816.17 ล้านบาท กอนการรับประกันภัยต่อ และมีจำนวน 549.26 ล้านบาท สุทธิจากการประกันภัยต่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : จำนวน 743.54 ล้านบาท และ 578.60 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งมีจำนวนต่ำกว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

17.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนกอนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน	หน่วย : บาท					รวม
	2555	2556	2557	2558	2559	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	1,204,292,382	1,416,734,959	1,212,296,655	1,254,927,855	1,577,788,345	
- หนึ่งปีถัดไป	1,153,078,733	1,497,057,339	1,348,431,604	1,354,581,249		
- สองปีถัดไป	1,114,151,515	1,462,331,512	1,297,549,606			
- สามปีถัดไป	1,119,195,998	1,385,429,508				
- สี่ปีถัดไป	1,112,106,240					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	1,112,106,240	1,385,429,508	1,297,549,606	1,354,581,249	1,577,788,345	6,727,454,948
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(1,104,732,463)	(1,371,250,805)	(1,243,398,193)	(1,224,925,754)	(993,772,560)	(5,938,079,775)
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน	7,373,777	14,178,703	54,151,413	129,655,495	584,015,785	789,375,173
สํารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2555						29,727,546
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน						819,102,719

17.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน	หน่วย : บาท					รวม
	2555	2556	2557	2558	2559	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :						
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	807,818,286	831,008,228	768,730,145	776,824,943	937,638,433	
- หนึ่งปีถัดไป	725,600,791	915,914,174	827,187,455	843,096,103		
- สองปีถัดไป	720,391,059	887,549,891	802,549,106			
- สามปีถัดไป	728,685,312	885,718,931				
- สี่ปีถัดไป	727,808,322					
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	727,808,322	885,718,931	802,549,106	843,096,103	937,638,433	4,196,810,895
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(726,611,623)	(883,050,019)	(799,440,519)	(797,154,420)	(639,482,604)	(3,845,739,185)
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน	1,196,699	2,668,912	3,108,587	45,941,683	298,155,829	351,071,710
สํารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2555						13,821,294
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน						364,893,004

18. เงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารและวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีการวางประกันด้วยเงินฝากประจำธนาคารของบริษัทและบริษัทย่อย ในจำนวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 10)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	หลักทรัพย์ค้ำประกัน	หน่วย : ล้านบาท			
			บริษัท		บริษัทย่อย	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
			2559	2558	2559	2558
			วงเงิน		วงเงิน	
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกร้อยละ 2	เงินฝากประจำธนาคาร	20	20	20	20
เงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกร้อยละ 2	เงินฝากประจำธนาคาร	10	10	-	-

19. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	บาท	บาท
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	402,551,575	401,914,568
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น	303,140,910	231,437,501
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	705,692,485	633,352,069

20. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	8,472,072	11,442,545	613,604	5,042,587
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,543,920	2,089,544	92,664	144,824
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	3,041,239	-	123,820	-
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน				
ประชากรศาสตร์	(196,884)	-	(1,232)	-
- จากการปรับปรุงประสบการณ์	(1,178,633)	-	563,225	-
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน				
หลังออกจากงาน	11,681,714	13,532,089	1,392,081	5,187,411

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,665,722	-	685,813	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(333,145)	-	(137,163)	-
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	1,332,577	-	548,650	-

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี	72,833,452	60,974,363	9,787,112	4,599,701
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน	8,472,072	11,442,545	613,604	5,042,587
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,543,920	2,089,544	92,664	144,824
ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,665,722	-	685,813	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	(5,444,570)	(1,673,000)	(3,794,820)	-
ผลประโยชน์โอนไปบริษัทย่อย	-	-	(326,693)	-
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี	79,070,596	72,833,452	7,057,680	9,787,112

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย

	บริษัท		บริษัทย่อย	
ข้อสมมติทางการเงิน				
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.19	3.38	2.27	3.59
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ (ร้อยละ)	5	6	5	6
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์				
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ) ขึ้นอยู่กับ				
ช่วงอายุพนักงาน	4, 10, 17	4, 9, 21	4, 10, 17	4, 9, 21
อายุเกษียณ (ปี)	60	60	60	60

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ข้อสมมติทางการเงิน				
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(7,250,918)	(6,802,958)	(380,685)	(391,624)
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1	8,376,955	7,318,554	421,074	414,452
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	8,060,423	7,061,158	405,184	401,974
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้ - ลดลงร้อยละ 1	(7,138,214)	(6,636,880)	(374,378)	(383,970)
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์				
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(7,614,713)	(7,174,748)	(396,072)	(393,269)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1	2,402,944	2,382,818	31,381	41,130
อายุคาดเฉลี่ย - เพิ่มขึ้น 1 ปี	603,620	576,740	28,012	53,710
อายุคาดเฉลี่ย - ลดลง 1 ปี	(598,127)	(571,431)	(27,855)	(53,370)

21. หนี้สินอื่น

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	25,632,769	16,881,679	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี่ยงประกันภัย	29,334,767	20,527,439	-	-
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์	-	1,991,755	-	1,991,755
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	17,068,162	5,708,139	1,443,917	1,165,085
ภาษีขายรอนำส่ง	2,782,325	3,159,336	-	-
อื่นๆ	13,114,056	22,712,471	-	-
รวมหนี้สินอื่น	87,932,079	70,980,819	1,443,917	3,156,840

22. **ทุนสำรองตามกฎหมาย**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิสำหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำมาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

23. **การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

การจำแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำรายงานภายในที่เสนอต่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจการลงทุน ซึ่งดำเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากบุคคลภายนอก รายใดรายหนึ่งที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจประกันวินาศภัย		ธุรกิจการลงทุน		รายการตัดบัญชี		รวม	
2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
รายได้จากภายนอก	2,263,133,009	2,324,498,786	480,421,783	653,616,403	(374,256,761)	(537,577,011)	2,369,298,031	2,440,538,178
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทรวม	-	-	388,469,249	392,747,092	-	-	388,469,249	392,747,092
รายได้อื่น	7,281,461	6,270,325	130,691,784	37,021,115	(33,651,739)	(38,168,377)	104,321,506	5,123,063
รวมรายได้	2,270,414,470	2,330,769,111	999,582,816	1,083,384,610	(407,908,500)	(575,745,388)	2,862,088,786	2,838,408,333
ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย	1,844,102,238	1,743,478,127	-	-	-	-	1,844,102,238	1,743,478,127
ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหารสำคัญ	37,497,086	32,608,982	44,436,231	49,264,949	-	-	81,933,317	81,873,931
ค่าใช้จ่ายอื่น	270,581,989	268,445,657	38,794,012	44,807,172	(33,651,739)	(38,148,692)	275,724,262	275,104,137
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23,305,662	56,122,232	21,858,303	4,916,614	-	-	45,163,965	61,038,846
กำไรสุทธิ	94,927,495	230,114,113	894,494,270	984,395,875	(374,256,761)	(537,596,696)	615,165,004	676,913,292

สินทรัพย์และหนี้สินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจประกันวินาศภัย		ธุรกิจการลงทุน		รายการค้าบัญชี		รวม	
2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
สินทรัพย์รวม	5,389,205,370	5,255,943,939	5,263,013,461	5,437,409,385	(35,568,266)	(32,094,117)	10,616,650,565	10,661,259,207
หนี้สินรวม	3,552,445,705	3,510,134,636	38,110,857	134,210,672	(16,219,009)	(12,744,860)	3,574,337,553	3,631,600,448

24. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ				
การจัดการค่าสินไหมทดแทน	147,624,282	150,441,750	47,388,198	53,840,538
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่				
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย	117,951,048	116,627,007	9,132,255	11,808,822
ค่าภาษีอาคาร	1,449,131	1,284,902	35,171	78,554
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)	1,108,802	(10,532,430)	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการ	17,746,940	23,693,765	11,162,900	17,725,737
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด	13,446,342	17,572,650	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	58,331,034	57,890,424	15,511,719	10,618,470
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	357,657,579	356,978,068	83,230,243	94,072,121

25. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินเดือนและค่าแรง	197,206,124	196,425,938	22,498,625	28,383,983
เงินประกันสังคม	3,754,094	3,817,230	83,250	101,040
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	10,015,992	13,532,089	706,268	5,187,411
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุข้อ 31)	10,703,158	11,347,602	845,620	1,269,462
ผลประโยชน์อื่นๆ	78,087,921	73,684,421	23,254,435	18,898,642
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	299,767,289	298,807,280	47,388,198	53,840,538

26. ผลกำไรจากเงินลงทุน

ผลกำไรจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
- หุ้นสามัญ	16,081,794	3,949,865	16,081,794	3,949,865
- หน่วยลงทุน	32,607,415	54,908,490	32,607,415	46,117,725
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ	-	-	-	19,329,572
รวมกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	48,689,209	58,858,355	48,689,209	69,397,162

27. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรสุทธิ (บาท)	615,165,004	676,913,292	506,025,021	591,648,783
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว (หุ้น)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.46	2.71	2.02	2.37

28. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ
บริษัท ศรีอยุธยา เชนเนอร์ล จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ประกันภัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธนาคาร
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	จัดการกองทุน
บริษัท อยุธา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	วัสดุก่อสร้าง
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ธุรกิจทางโทรทัศน์

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ
บริษัท ทุนมหาโชค จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	รับจ้างโฆษณา
บริษัท ทุนมหาลาก จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	รับจ้างโฆษณา
บริษัท จูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัท ชันไรส์ อีคิว จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ
บริษัท อลิอันซ์ อยูเอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	ประกันชีวิต
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	รับจ้างโฆษณา
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริหารสินทรัพย์
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริการ
บริษัท อยูเอ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และลิสซิ่ง
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน	บริการ
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน	อสังหาริมทรัพย์

28.1 เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	ร้อยละ	บาท	บาท
เงินลงทุน - หุ้นสามัญ				
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,300,000,000	0.003	1,904,000	105,000
			<u>1,904,000</u>	<u>105,000</u>
			งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ชื่อบริษัท			เงินลงทุน	เงินปันผล
			บาท	บาท
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย				
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด				
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์			511,520,668	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน			677,114,671	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิทบีปันผล			26,576,560	2,996,967
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล			139,310,514	14,358,666
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิกปันผล			12,663,000	312,000
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิลปันผล			67,801,669	11,601,381
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล			7,342,790	644,029
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไฮเพอร์เอท์			21,792,512	-
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิท			15,593,618	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิทบีปันผล			9,314,483	295,567
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิทบีปันผล			36,792,276	1,154,608
			<u>1,525,822,761</u>	<u>31,363,218</u>

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ				
บริษัท ศรีอุษษา เชนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	-	-	-	19,329,572
	-	-	-	19,329,572

- (1) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 บริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั้งจำนวน โดยบริษัท ได้รับชำระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันเดียวกัน

มูลค่าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญพิจารณาจากราคาประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทหรืออัตราที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วน เงินลงทุน	เงินลงทุน	เงินปันผล
	บาท	ร้อยละ	บาท	บาท
เงินลงทุน - หุ้นสามัญ				
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	2,300,000,000	0.003	2,226,000	105,000
			2,226,000	105,000
			งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
ชื่อบริษัท			เงินลงทุน	เงินปันผล
			บาท	บาท
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน				
หน่วยลงทุนที่บริหาร โดย				
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด				
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์			601,218,270	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน			598,198,079	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีอภิวดีปันผล			25,080,256	215,237
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล			136,297,929	16,409,904
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิกปันผล			10,080,600	-
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล			68,127,308	10,881,295
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชียลโฟกัสปันผล			6,160,281	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไฮเพอร์เอ้าท์			21,122,759	-
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอภิวดี			16,919,426	-
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมอล-มิดแคปอภิวดีปันผล			10,311,034	778,325
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลเฮลท์แคร์อภิวดีปันผล			45,248,163	11,084,237
			1,538,764,105	39,368,998

28.2 ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	379,947,661	596,449,560	53,496,254	117,368,096
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	542,014	255,180	-	-
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด	7,607	-	-	-
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	1,949,465	2,426,843	-	-
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	205,804	198,894	-	-
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด	53,407	63,136	-	-
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	33,851	18,193	-	-
บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)	263,199	279,313	-	-
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	93,955	75,743	-	-
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ฮอโต้ ลิส จำกัด (มหาชน)	500	-	-	-
บริษัท อีทีเออร์เนสตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	362,886	794,075	-	-
	<u>3,512,688</u>	<u>4,111,377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
คอกเบี้ยค้ำรับ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1,339,551	1,846,482	245,203	258,148
รายได้ค้ำรับ				
บริษัท ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	-	16,219,009	12,744,860
เงินมัดจำค่าเช่าและอุปกรณ์				
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด	5,718,926	5,718,926	1,303,093	1,303,093
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	6,000	6,000	6,000	6,000
	<u>5,724,926</u>	<u>5,724,926</u>	<u>1,309,093</u>	<u>1,309,093</u>
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10,425,587	11,914,957	-	-
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์				
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	-	1,991,755	-	1,991,755
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนค้ำจ่าย				
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	-	48,011	-	48,011
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้ำจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,065	18,060	-	1,402
ค่าจ้างและบำเหน็จค้ำจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13,700,281	15,836,066	-	-
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นค้ำจ่าย				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20,279,107	15,674,545	-	-

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
	บาท	บาท
เบี้ยประกันภัยรับ		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12,531,774	18,798,639
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	50,918	32,889
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1,230,034	1,303,348
บริษัท อูซุยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด	95,568	93,745
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	48,619,416	72,653,635
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	10,679,051	11,133,917
บริษัท ทูมมาโฮก จำกัด	47,458	86,023
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด	74,509	79,422
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด	902,683	902,489
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด	144,519	58,770
บริษัท อลิอันซ์ อูซุยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	451,478	539,248
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	245,000	260,000
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด	477,838	451,669
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด	1,838,218	1,782,478
บริษัท อูซุยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	109,162	147,592
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด	165,891	766,458
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	745,500	1,693,314
	<u>78,409,017</u>	<u>110,783,636</u>

บริษัทขอยืนยันนโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
	บาท	บาท
ค่าจ้างและบำเหน็จ		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	183,999,834	173,893,999
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	122,493,991	104,771,096

บริษัทขอยืนยันจ่ายค่าจ้างและบำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่ตกลงในสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัยระหว่างบริษัทขอยกกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ทั้งนี้อัตราค่าบำเหน็จเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทขอยืนยันให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
คอกเบี้ยรับ				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	3,753,874	4,876,637	694,694	933,800
รายได้ค่าบริการ				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	-	33,171,739	37,688,377

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป

บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการด้านบัญชี ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปสำหรับการให้บริการแก่บริษัทย่อย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์				
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	467,199	525,523	467,199	525,523
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน				
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	438,566	630,661	438,566	630,661
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	188,984	198,955	13,380	18,756

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเช่าและค่าบริการ				
บริษัท บีบีทีวี เอ็มคอดี จำกัด	22,945,037	22,945,037	5,299,200	5,299,200
ค่าบริการจัดการ				
บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	-	480,000	480,000

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน เครื่องอุปโภคบริโภคและการให้บริการภายในอาคาร กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป

บริษัทได้ทำสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการรับบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร ตรวจสอบภายใน และสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทย่อย ใช้ไปสำหรับการให้บริการแก่บริษัท

29. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ และผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	77,114,928	72,159,852	41,971,850	41,913,475
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,065,943	6,142,187	732,851	4,864,974
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,976,219	3,571,892	1,731,530	2,486,500
	<u>82,157,090</u>	<u>81,873,931</u>	<u>44,436,231</u>	<u>49,264,949</u>

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และ 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามลำดับ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และ 2558 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และวันที่ 9 เมษายน 2558 ตามลำดับ

30. เงินปันผล

30.1 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 375 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดการบัญชีครึ่งปีหลังของปี 2557 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

30.2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558

- 30.3 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดการบัญชีปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2558 ไปแล้วจำนวน 1.00 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่บริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- 30.4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559

31. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย ดังนี้

อายุงาน	อัตราร้อยละ
น้อยกว่า 5 ปี	5
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป	7

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 10.70 ล้านบาท และ 11.35 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : จำนวน 0.85 ล้านบาท และ 1.27 ล้านบาท ตามลำดับ) (ดูหมายเหตุข้อ 25)

32. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 10) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 ตามลำดับ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย				
หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน				
เงินฝากธนาคาร	28,000,000	28,000,000	14,000,000	14,000,000
หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	385,690,150	393,672,620	134,604,175	139,031,945
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน	413,690,150	421,672,620	148,604,175	153,031,945

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากบริษัทได้ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ปฏิเสธคำขอดังกล่าว เนื่องจากบริษัทยังคงมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินของศาล ซึ่งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยมีบุริมสิทธิเหนือเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงยังไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบริษัทได้

33. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท	จำนวน ก่อนภาษี บาท	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท
รายการที่ต้องไม่จัดประเภท						
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง						
ขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน	(1,665,722)	333,145	(1,332,577)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	(3,508,966)	701,793	(2,807,173)	1,136,207	(227,241)	908,966
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการ ใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัด มูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	34,154,353	(6,830,871)	27,323,482	(190,127,928)	38,025,586	(152,102,342)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ อื่นในบริษัทร่วม	(157,629,211)	31,934,728	(125,694,483)	440,248,776	(88,049,755)	352,199,021
รวม	(128,649,546)	26,138,795	(102,510,751)	251,257,055	(50,251,410)	201,005,645

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2558		
	จำนวน ก่อนภาษี บาท	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท	จำนวน ก่อนภาษี บาท	ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี บาท	จำนวนสุทธิ จากภาษี บาท
รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการ ใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน	(685,813)	137,163	(548,650)	-	-	-
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการ ใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน ในภายหลัง						
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า เงินลงทุนเพื่อขาย	38,145,860	(7,629,172)	30,516,688	(180,351,334)	36,070,267	(144,281,067)
รวม	37,460,047	(7,492,009)	29,968,038	(180,351,334)	36,070,267	(144,281,067)

34. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 40.70 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ

35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน

35.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวน 22.33 ล้านบาท และ 150.99 ล้านบาท ตามลำดับ (บริษัท : ไม่มี และ 97.87 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เชื่อว่าสำรองสินไหมทดแทนที่บริษัทย่อยได้บันทึกไว้เพียงพอสำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระสำคัญ

35.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.03 ล้านบาท และ 11.84 ล้านบาท ตามลำดับ

36. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

ประเภท	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ระยะเวลาที่เหลืออยู่		รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ
ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
	บาท	บาท	บาท
พื้นที่สำนักงาน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,266,240	-	5,266,240
- อื่นๆ	2,824,576	3,350,124	6,174,700
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,222,070	-	4,222,070
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4,490,640	-	4,490,640
	<u>16,803,526</u>	<u>3,350,124</u>	<u>20,153,650</u>

ประเภท	งบการเงินรวม		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	ระยะเวลาที่เหลืออยู่		รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ
ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
	บาท	บาท	บาท
พื้นที่สำนักงาน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,914,477	4,222,070	11,136,547
- อื่นๆ	4,066,088	5,262,812	9,328,900
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	6,870,240	4,181,520	11,051,760
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	9,160,320	5,575,360	14,735,680
	<u>27,011,125</u>	<u>19,241,762</u>	<u>46,252,887</u>

ประเภท	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
	ระยะเวลาที่เหลืออยู่		รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ
ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
	บาท	บาท	บาท
พื้นที่สำนักงาน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	927,360	-	927,360
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	927,360	-	927,360
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,236,480	-	1,236,480
	<u>3,091,200</u>	<u>-</u>	<u>3,091,200</u>

ประเภท	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		
	ระยะเวลาที่เหลืออยู่		รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ
ไม่เกิน 1 ปี	เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
	บาท	บาท	บาท
พื้นที่สำนักงาน			
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,589,760	927,360	2,517,120
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,589,760	927,360	2,517,120
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,119,680	1,236,480	3,356,160
	<u>5,299,200</u>	<u>3,091,200</u>	<u>8,390,400</u>

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	บาท	บาท	บาท	บาท
ค่าเช่าและค่าบริการ	30,717,247	30,981,047	5,299,200	5,299,200

37. การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการรับประกันภัย

37.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

37.1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัททำหน้าที่ในการตัดสินใจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สำคัญของกลุ่มบริษัท รวมทั้งการเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และระยะเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและการพิจารณารับประกันภัย กลุ่มบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับระดับการรับประกันภัยของบริษัท โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดไว้ รวมถึงการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงภัยให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์หรือประเภทของความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงภัยของบริษัทจะถูกโอนความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurers) ตามสัดส่วนที่ได้ทำสัญญาไว้

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

องค์ประกอบที่สำคัญของแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิดจะพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของความคุ้มครองรวมทั้งได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยหรือเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสามารถแข่งขันได้ และเพียงพอที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ จะมีการติดตามและประเมินผลการรับประกันภัยรายผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงคุ้มครองหรือเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม

กลยุทธ์การรับประกันภัย

กลุ่มบริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์การรับประกันภัยไว้ในแผนธุรกิจประจำปีของบริษัท ซึ่งจะระบุถึงประเภทของภัยที่รับประกัน ประเภทธุรกิจที่รับประกัน และ ประเภทอุตสาหกรรมที่รับประกัน กลยุทธ์นี้จะถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานไปยังเจ้าหน้าที่รับประกันภัยแต่ละบุคคลผ่านทางรายละเอียดของข้อจำกัดในการรับประกันภัยซึ่งจะกำหนดถึงเรื่องขนาด ประเภทของความเสี่ยงภัย ขอบเขต และประเภทของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้

กลยุทธ์การรับประกันภัยต่อ

กลุ่มบริษัทมีการเอาประกันภัยต่อทั้งแบบกำหนดสัดส่วน (Proportional Reinsurance) และแบบไม่กำหนดสัดส่วน (Non-proportional Reinsurance) กล่าวคือกรณีที่เกิดความเสียหายจำนวนมาก บริษัทประกันภัยต่อจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ เพื่อควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทมีการกำหนดเกณฑ์ความน่าเชื่อถือขั้นต่ำในการรับประกันภัยต่อรวมทั้งการติดตามและการตรวจสอบการรับประกันภัยต่อของแต่ละหน่วยงานตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามแผนการพัฒนาการรับประกันภัยต่อ และ ความเหมาะสมเพียงพออย่างต่อเนื่อง

37.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระดับของหนี้สิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	2559	
	หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) บาท	กำไรและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) บาท
ก่อนการประกันภัยต่อ		
อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	177,471,690	(177,471,690)
อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10	(171,630,557)	177,630,557
สุทธิจากการประกันภัยต่อ		
อัตราส่วนความเสียหาย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	105,996,227	(105,996,227)
อัตราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10	(100,155,093)	(100,155,093)

37.1.3 ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวอาจเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนื่องกัน ที่สามารถส่งผลกระทบต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีการจัดทำยอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว โดยกลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งในช่วงการรับประกัน และการสอบทานรายงานประจำเดือนซึ่งรายงานดังกล่าวแสดงถึงยอดรวมของค่าความเสี่ยงภัยที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้จัดทำ การทดสอบภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจำลองสถานการณ์ในระหว่างปีเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของกลุ่มบริษัท

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ

	งบการเงินรวม				
	ประกัน อัคคีภัย	ประกันภัยทาง ทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ประกันภัย เบ็ดเตล็ด	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
ก่อนการประกันภัยต่อ	167,827,247	135,773,421	201,831,592	313,670,459	819,102,719
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	54,416,186	27,617,674	131,269,639	151,589,505	364,893,004
วันที่ 31 ธันวาคม 2558					
ก่อนการประกันภัยต่อ	88,235,952	176,252,716	190,852,344	375,625,897	830,966,909
สุทธิจากการประกันภัยต่อ	43,644,571	34,111,786	130,002,069	171,988,465	379,746,891

37.2 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน

37.2.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้ว ในหมายเหตุข้อ 4

37.2.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพคล่องพิจารณาจากหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ถึงระยะเวลาในการจ่ายชำระ มีดังนี้

หน่วย: บาท

	งบการเงินรวม			
	ระยะเวลาในการจ่ายชำระ			รวม
	น้อยกว่า 1 ปี	1 ปี ถึง 5 ปี	5 ถึง 10 ปี	
31 ธันวาคม 2559				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				
สำรองค่าสินไหมทดแทนและ				
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	507,843,686	294,876,979	16,382,054	819,102,719
31 ธันวาคม 2558				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				
สำรองค่าสินไหมทดแทนและ				
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	515,199,484	299,148,087	16,619,338	830,966,909

37.2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่า จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการผิดนัดชำระ

กลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ โดยจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการคัดเลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทอ้างอิงข้อมูลจากการจัดลำดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกลุ่มบริษัทผู้รับประกันภัยต่อจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ จำนวน 58.57 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อในประเทศ จำนวน 31.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการดำรงเงินกองทุน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อต่างประเทศ จำนวน 26.59 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 90.97 เป็นบริษัทที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าระดับ A

37.2.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี้ยจากการลงทุน เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น และระยะยาว โดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทและบริษัทย่อยได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยแบ่งตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ราคาตามบัญชี ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด บาท	อัตราดอกเบี้ย คงที่ บาท	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด บาท	อัตราดอกเบี้ย คงที่ บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินฝากออมทรัพย์	192,335,146	-	290,360,526	-
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืน ไม่เกิน 3 เดือน	-	28,214,757	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	1,184,081,264	-	699,888,062
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	494,225,155	-	607,540,558
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	-	-	3,092,929
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่นำไปวางเป็นประกัน	-	1,497,711,448	-	1,399,664,483
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืน เกิน 3 เดือน	197,902,544	-	174,951,292	-
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	-	245,902,763	-	303,290,739
รวม	390,237,690	3,450,135,387	465,311,818	3,013,476,771

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาตามบัญชี ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558	
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่
บาท	บาท	บาท	บาท	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
เงินฝากออมทรัพย์	33,567,087	-	74,369,791	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	34,995,702	-	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์				
เงินลงทุนเพื่อขาย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	134,604,175	-	139,031,945
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนด				
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน	22,239,399	-	21,879,071	-
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	-	44,000,000	-	44,000,000
รวม	55,806,486	213,599,877	96,248,862	183,031,945

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินถึงวันที่ที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม		
บาท	บาท	บาท	บาท		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืน					
ไม่เกิน 3 เดือน	28,214,757	-	-	28,214,757	1.30
เงินลงทุนระยะสั้น	1,184,081,264	-	-	1,184,081,264	1.50
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	201,954,036	292,271,119	-	494,225,155	2.65
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ					
ที่นำไปวางเป็นประกัน	1,497,711,448	-	-	1,497,711,448	1.43
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	231,902,763	14,000,000	-	245,902,763	1.48
รวม	3,143,864,268	306,271,119	-	3,450,135,387	

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท		
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินลงทุนระยะสั้น	699,888,062	-	-	699,888,062	1.46
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	202,216,562	405,323,996	-	607,540,558	2.91
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,092,929	-	-	3,092,929	5.39
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่นำไปวางเป็นประกัน	1,399,664,483	-	-	1,399,664,483	1.46
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	289,290,739	14,000,000	-	303,290,739	1.91
รวม	2,594,152,775	419,323,996	-	3,013,476,771	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท		
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินลงทุนระยะสั้น	34,995,702	-	-	34,995,702	1.50
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	30,406,974	104,197,201	-	134,604,175	3.31
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	44,000,000	-	-	44,000,000	0.90
รวม	109,402,676	104,197,201	-	213,599,877	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย ร้อยละ
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเพื่อขาย					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	139,031,945	-	139,031,945	3.31
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
เงินฝากธนาคารที่นำไปวางเป็นประกัน	44,000,000	-	-	44,000,000	1.02
รวม	44,000,000	139,031,945	-	183,031,945	

37.2.5 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะกำหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปีโดยระบุขีดจำกัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึ่งพิจารณากำหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง ทั้งที่ระดับที่กำหนดเองภายในรวมไปถึงระดับที่ควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

37.2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- 37.2.6.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
- รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

		งบการเงินรวม		
		มูลค่ายุติธรรม	ลำดับชั้นมูลค่า	เทคนิคการประเมินมูลค่า
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ยุติธรรม	และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
		2559	2558	
		บาท	บาท	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย		293,817,470	405,767,892	ระดับ 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

	งบการเงินรวม			เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บาท	2558 บาท		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
พันธบัตรองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจ	200,407,685	201,772,666	ระดับ 2	วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารหนี้	-	3,092,929	ระดับ 2	วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารทุน	73,606,040	76,665,567	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารทุน	-	55,035,727	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์เอกชน				
ตราสารทุน	213,782,945	299,485,227	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารทุน	1,838,731,892	1,703,515,685	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม		ลำดับชั้นมูลค่า ยุติธรรม	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บาท	2558 บาท		
สินทรัพย์ทางการเงิน				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	134,604,175	139,031,945	ระดับ 2	วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ตราสารทุน	73,606,040	76,665,567	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารทุน	-	55,035,727	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
หลักทรัพย์เอกชน				
ตราสารทุน	213,782,945	299,485,227	ระดับ 1	ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตราสารทุน	1,812,945,519	1,678,052,417	ระดับ 2	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

37.2.6.2 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ รายได้จากการลงทุนค้ำรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อเงินให้กู้ยืม หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากครบกำหนดชำระ ในระยะเวลาอันสั้น

รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นเทคนิคในการประเมินมูลค่า สรุปได้ดังนี้

		งบการเงินรวม			
ลำดับชั้นมูลค่า		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
ยุติธรรม		มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
		บาท	บาท	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	ระดับ 2	1,954,366,755	1,954,728,250	1,891,156,514	1,891,575,387

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
ลำดับชั้นมูลค่า		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
ยุติธรรม		มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
		บาท	บาท	บาท	บาท
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	ระดับ 2	66,239,399	66,239,399	65,879,071	65,879,071

ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปซึ่งมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญถือตามราคาตามบัญชี

37.3 การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น การดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้ดำรงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 38.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.52 บาท จำนวน 295 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,923.40 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 38.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 โดยมีเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำนวน 250 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560